

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ **3(3-0-6)**

Fundamentals of Mathematics

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดำเนินชีวิต

100-111 สถิติเบื้องต้น **3(3-0-6)**

Introduction to Statistics

ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การจัดลำดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

100-113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป **3(3-0-6)**

General Sciences

ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับการดำเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

100-116 แคลคูลัส **3(2-2-5)**

Calculus

วิชาบังคับก่อน : 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ศึกษาเรื่องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และอินทิกรัลของฟังก์ชัน ค่าจริงตัวแปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม ของจำนวนจริงและอนุกรม

กำลัง

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)

Probability and Statistics

ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงที่สำคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)

Discrete Mathematics

ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิกวิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจำพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชันถอดแบบขั้นตอนวิธีที่สั้นที่สุด ทรีแผ่ทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดำเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟังก์ชันถ่ายแบบ

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

Computer and Information Technology Fundamentals

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดด็อกซ์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจำสำรอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ฟังงานภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Man and Environment

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่งมีชีวิต
ปฏิสัมพันธ์และคุณภาพระหว่างเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอย่างของ
กิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อคุณภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจ
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน

3(2-2-5)

Fundamentals of Nanotechnology

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรูป
นาโน เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องจักรนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโน
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากนาโนเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-128 ชีวิตกับพลังงาน

3(2-2-5)

Life and Energy

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดำรงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และรูปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การแนะนำพลังงานทดแทน
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ
พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน

100-129 **ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่**

3(2-2-5)

Life and Modern Technology

ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100-133 **อารยธรรมไทย**

3(3-0-6)

Thai Civilization

ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนาอำนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่นใหม่

100-134 **อารยธรรมตะวันตก**

3(3-0-6)

Western Civilization

ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

100-135 มนุษย์กับศิลปะ

3(3-0-6)

Man and Art

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่างๆ

100-136 มนุษย์กับดนตรี

3(3-0-6)

Man and Music

ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138 ดนตรีไทย

3(2-2-5)

Thai Music

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็นมา การจำแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได้

100-139 ดนตรีสากล

3(2-2-5)

Western Music

ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจำหลัก เครื่องหมายแปลงเสียงบันไดเสียงต่างๆ การฝึกอ่านตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได้

100-140 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

General Psychology

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของมนุษย์ ความจำของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย

100-147 ดิลาศ 1(0-2-1)

Skills in Social Dance

ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

100-148 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)

Man and Society

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์

- 100-149 **การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม** 3(3-0-6)
- Politics and Economy in Society**
- ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสัมพันธ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปัญหา
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหาร
จัดการเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
- 100-158 **ปรัชญาทั่วไป** 3(3-0-6)
- General Philosophy**
- ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับ โลกและชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ใน
การดำเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
- 100-160 **ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา** 2(1-2-3)
- Study skills in Higher Education**
- ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป้าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองาน เทคนิค
การบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมตัวสอบและวิธีการทำข้อสอบ
- 100-164 **การใช้ห้องสมุด** 1(0-2-1)
- Using the Library**
- ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดำเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสือ บัตรรายการ (โอแพ็ค) หนังสืออ้างอิง วิธี
รวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ

- 100-165 การคิดวิเคราะห์** **3(3-0-6)**
- Critical Thinking**
- ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสำคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่างๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจอย่างสมเหตุผลผลและการนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธิ์ผลจากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
- 100-166 อาเซียนศึกษา** **3(3-0-6)**
- ASEAN Studies**
- ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
- 100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์** **2(1-2-3)**
- Ideal Graduate**
- ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาดนเพื่อเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
- 100-168 หาดใหญ่ศึกษา** **2(1-2-3)**
- Hatyai Studies**
- ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัย สภาวะปัจจุบันและปัญหาของอำเภอหาดใหญ่ทั้งใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Thinking

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจำวัน

100-170 ความปลอดภัยในชีวิต 2(2-0-4)

Safety for Life

ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การใช้ชีวิตทั่วไป ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

100-171 กีฬาและนันทนาการ 1(0-2-1)

Sports and Recreation

ศึกษาความสำคัญและความจำเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Multiculturalism

ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

100-231 **ชีวิตกับวรรณกรรม** 3(3-0-6)

Life and Literature

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยังส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

100-240 **เศรษฐกิจพอเพียง** 3(2-2-5)

Sufficiency Economy

ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ นุรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

100-241 **ภูมิปัญญาท้องถิ่น** 3(3-0-6)

Local Wisdom

ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต

100-242 **สันติศึกษา** 3(3-0-6)

Peace Studies

ศึกษาความหมาย แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

2(1-2-3)

100-245 การปรับตัวทางสังคม

Social Adjustment

ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดำเนินชีวิตในสังคมและระบบการทำงาน จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนา บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมี คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือ การทำงานในอนาคต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

Thai Language for Communication

ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน การใช้ภาษา

100-151 ภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

English I

ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟังเพื่อ ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ ภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นประโยค

100-152 ภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

English II

วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1

ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตที่กว้าง ขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ พัฒนาทักษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อการ สื่อสาร

100-154 ภาษาจีน 1 3(2-2-5)

Chinese I

ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (pinyin) ให้ถูกต้องชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 600 คำ

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5)

Reading Development in Thai

ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 3(2-2-5)

Thai Speech

ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึกทักษะการพูดแบบต่างๆ ในที่ ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

100-252 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5)

English for Academic Purpose

ศึกษาคำศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

- 100-253 ภาษาจีน 2** **3(2-2-5)**
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม การค้นคำศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ (Simplified Character) ศึกษาคำศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คำ
- 100-300 ภาษามลายู 1** **3(2-2-5)**
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคำศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- 100-301 ภาษามลายู 2** **3(2-2-5)**
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่อสารและตามสถานการณ์ที่กำหนด
- 100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1** **3(2-2-5)**
Japanese I
ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ และอักษรคาตะคาณะ คำศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนำมาใช้เขียนประโยคในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และฝึกการกล่าวแนะนำตัวด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร

100-303 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)

Japanese II

วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1

ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

100-304 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5)

Korean I

ศึกษาคำศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5)

Korean II

วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสำหรับการสื่อสารด้วยการฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน คำศัพท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

100-306 ภาษาเขมร 1 3(2-2-5)

Khmer I

ศึกษาและฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

- 100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง
การศึกษา
- 100-308 ภาษาพม่า 1
Myanmar I 3(2-2-5)
ศึกษาและฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได้
- 100-309 ภาษาพม่า 2
Myanmar II 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่า 1
ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ
- 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I 3(2-2-5)
ศึกษาคำศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาตากาล็อก
- 100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคำศัพท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึกบท
สนทนาในเรื่องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

English Conversation

ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และศึกษาสำนวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ

100-354 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)

English for Business

ศึกษาคำศัพท์และสำนวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสำนักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรียงกำหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คำเตือน ป้ายประกาศ

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

Advanced Reading Development in English

ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดาคำศัพท์จากเนื้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริมทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่องที่หลากหลาย

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน

100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)

Introduction to Laws

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกฤตกฎหมาย ที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธิและการใช้สิทธิตลอดจนหลักสำคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Economics

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของการตลาด สินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

401-101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Political Science

ศึกษาลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อำนาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

401-102 การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

Thai Politics and Government

ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

Introduction to International Relations

ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษา กับ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปัจจุบัน ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศก่อน และหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น

401-227 ปรัชญาการเมือง

3(3-0-6)

Political Philosophy

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง เช่น โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง สมัยใหม่ เช่น มาเคียวเวลลี ฮอบส์ ล็อก รูสโซ่ มาร์กซ์ เลนิน และปรัชญาการเมืองตะวันออก เช่น พุทธ อิสลาม ขงจื๊อ เป็นต้น

401-230 การเมืองเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

Comparative Politics

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาการเมือง เปรียบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับต่าง ๆ ได้แก่ระบบราชการเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ

402-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

Introduction to Public Administration

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อื่นๆ องค์การและกระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาล ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ อันได้แก่ หน้าที่ทางการบริหารและ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)

Introduction to Public Policy

ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบาย สาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

Statistics for Social Science

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจัย

402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

Research Methodology in Political Science

ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทำวิจัยแบบต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

- | | | |
|---------|--|----------|
| 401-222 | ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
Comparative Democratic Regimes
ศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญ โดยเน้นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันและกระบวนการ | 3(3-0-6) |
| 401-223 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economic Theory
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์ต่อการก่อตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของนักปรัชญาและนักทฤษฎีที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบคือ เสรีนิยม อนุรักษนิยม และ สังคมนิยม | 3(3-0-6) |
| 401-224 | พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Election
ศึกษาลักษณะและความสำคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์การจำแนกระบบพรรค การเมืองต่าง ๆ บทบาทพรรคการเมืองในสังคม กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและ ประชาชน รวมทั้งระบบ การเลือกตั้ง การแบ่งเขต และการบริหารการเลือกตั้ง | 3(3-0-6) |
| 401-226 | รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของระบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รวมทั้ง ปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ | 3(3-0-6) |

401-228 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค

3(3-0-6)

Local and Regional Politics and Governments

ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค กระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยจากแง่มุมของกฎหมายและสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับ ภูมิภาค ข้อถกเถียงในเรื่อง การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ

401-304 กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

Administrative Laws

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลักทั่วไปและปัญหาในการ จัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบการบริหาร ราชการส่วนต่างๆ ของไทยในปัจจุบัน และในอนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยว พันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง และ คดีปกครอง

401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง

3(3-0-6)

Civil Society and Citizens Politics

ศึกษาแนวคิดเรื่องการรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน กลุ่ม ผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทาง สังคมและการเมือง และประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม

3(1-4-4)

Seminar in Morals and Ethics

ศึกษาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการ บริหาร คุณธรรมสำหรับนักบริหารด้านการเมืองการปกครอง ธรรมเนียมปฏิบัติกับ การบริหาร จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศและ ต่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณีกับการบริหารด้านการเมืองการปกครอง การ ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหาร ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

402-207 การบริหารระบบราชการไทย 3(3-0-6)
Thai Public Administration System

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการบริหารราชการไทย ในเรื่องปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด คุณค่า ระบบและวิวัฒนาการการจัดส่วนราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ์ ภายในองค์การทางราชการ อิทธิพลของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีต่อการบริหารราชการไทย และ ปัญหาการบริหารราชการของไทย

403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน 3(3-0-6)
ASEAN Socio Economic and Political Community

ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและข้อจำกัดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

401-306 พลวัตการเมืองไทย 3(3-0-6)
Thai Politics Dynamism

ศึกษาพลวัตการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ สภาพทางการเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาต่างๆ ที่มีอิทธิพล ต่อการเมืองไทย

401-307 สัมมนาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(1-4-4)
Seminar in Politics and Social Change

ศึกษาวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ใช้อธิบาย การเมืองลักษณะการเปลี่ยนแปลงการเมือง ทั้งทฤษฎีมาร์กซิสม์ และทฤษฎีอื่นๆ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural – Functional Theory) ทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้งและบูรณาการ (Conflict and Integration Theories) ทฤษฎีเกี่ยวกับ Relative Deprivation ตลอดจนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือแนวทางปฏิบัติและ แนวทางปฏิรูป

401-308 การเมืองกับมติมหาชน

3(3-0-6)

Politics and Public Opinions

ศึกษาทฤษฎีและสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับมติมหาชน รูปแบบการแสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย การทำความเข้าใจ การตีความ และประเด็นปัญหาในกระบวนการสำรวจมติมหาชน บทบาทและผลกระทบของมติมหาชน ต่อประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการสร้างสถาบันทางการเมือง การตอบสนองของสังคมและสถาบันทางการเมืองต่อมติมหาชน การครอบงำและการเมือง ของมติมหาชน การบริหารจัดการและการระดมมติมหาชน ต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง

401-309 สัมมนาหลักการเมืองปัจจุบัน

3(1-4-4)

Seminar on Contemporary Political Thoughts

ศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองหรือหลักการเมือง ที่สำคัญ เช่น ฟาสซิสต์ ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิดทางการเมืองอื่นๆที่มีความหมายในปัจจุบัน

401-324 พฤติกรรมทางการเมือง

3(3-0-6)

Political Behavior

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในแง่จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง บทบาทผู้นำทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง และการสื่อสารทางการเมือง

401-327 ความคิดทางการเมืองของไทย

3(3-0-6)

Thai Political Thoughts

ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ความคิดทางการเมือง ของผู้ปกครอง ผู้นำ นักคิด และนักการเมืองที่สำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความคิดทางการเมืองไทย และ วัฒนาการความคิดทางการเมืองไทยในแต่ละสมัยโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช (สมัยสุโขทัย ถึง พ.ศ. 2475) และสมัยประชาธิปไตย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง ปัจจุบัน)

401-422 ชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง

3(3-0-6)

Political Elite and Leadership

ศึกษาทฤษฎีชนชั้นนำทางการเมือง การมีอำนาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง ชนชั้นนำ และผู้อยู่ใต้ปกครอง ลักษณะและรูปแบบของผู้นำทางการเมือง และบทบาทของชนชั้นนำ และผู้นำทางการเมืองในสังคม

401-423 ประเด็นศึกษาในทางการเมืองการปกครอง

3(3-0-6)

Selected Topic in Politics and Government

ศึกษาประเด็นและเรื่องราวที่สำคัญทางการเมืองและการปกครอง โดยการนำเสนอหัวข้อ การบรรยายตามความสนใจของผู้เรียน โดยการจัดทำรายงานในปัญหาทางการเมืองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และจะต้องมี ส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้น

401-424 สัมมนาการเมืองการปกครอง

3(1-4-4)

Seminar in Politics and Government

ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองการปกครองในประเด็นที่ผู้สอนกำหนดเน้นการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา นั้น ๆ

401-425 กรณีศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคใต้ 3(3-0-6)

Case Studies in Southern Local Politics and Government

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเมืองการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการเมืองการ ปกครองท้องถิ่นภาคใต้ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง ท้องถิ่นภาคใต้

401-426 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6)

Political Communication

ศึกษาแนวคิดและการสื่อสารระหว่างตัวแสดง และองค์กรทางการเมืองกับ สาธารณชน ตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง การกำหนดสาระทางการเมือง การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวน เชื่อ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน ข้อ โต้แย้งเรื่องการเมืองทางการเมืองทางการเมือง การสื่อสาร และการครอบงำทางการเมือง

401-432 ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง 3(3-0-6)

Political Conflicts and Resolution

ศึกษาลักษณะ ประเภท และมูลเหตุสำคัญของความขัดแย้ง ที่นำไปสู่ความ รุนแรงทางการเมือง ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย แนวทางสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การเจรจา ไกล่เกลี่ยและการต่อรอง โดยยกเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา

401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6)

Democratic Citizenships

ศึกษาในเรื่องความเป็นมาและความหมายพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองกับสิทธิมนุษยชน ขอบเขต แห่งการใช้สิทธิของพลเมืองในสังคม ตลอดจนกฎหมาย รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองความเป็นพลเมือง

401-434 สัมมนาปัญหาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 3(1-4-4)

Seminar in Local Government and Administration

ศึกษา สัมมนาประเด็นปัญหาที่ผู้สอนกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเน้น วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบในสถานการณ์และนวัตกรรมการบริหารปกครองท้องถิ่น โดย พิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

401-436 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

Environmental and Natural Resources Management

ศึกษาความสัมพันธ์ของการเมืองกับสิ่งแวดล้อม ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการนโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม ความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม สภาพและสถานการณ์ปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การพัฒนากับปัญหาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

401-437 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายแดน 3(3-0-6)

Problems and Management of Borderlands

ศึกษากรณีศึกษาเชิงสหวิทยาการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ไทย โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

401-439 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspectives

ศึกษาภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัตน์

401-440 จิตวิทยาการเมือง

3(3-0-6)

Political Psychology

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เช่น การเลือกระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐบาล ทศนคติของรัฐที่มีต่อประชาชน และของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์จากจิตวิทยามาเป็นเครื่องมืออธิบาย

401-441 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ

3(3-0-6)

Public Budgetary Management Process

ศึกษาเกี่ยวกับสาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะเป็นเครื่องมือนำนโยบายไปปฏิบัติ รูปแบบการพัฒนาการระบบงบประมาณ และกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวะการณ์ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทยทั้งวงจ

401-443 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย

3(3-0-6)

Liberal Democratic Theories

ศึกษาทฤษฎีการเมืองของอาริสโตเติล ล็อก เบนเชม สจ๊วตมิลล์ และเดอโตควิลล์ วิเคราะห์การนำความคิดเหล่านี้มาใช้กับรูปการปกครองโครงสร้างและหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การปกครองภายใต้กฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตย การรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชน ประโยชน์นิยม การถ่วงดุลอำนาจ สิทธิ เสรีภาพ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีดังกล่าวด้วย

401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม

3(3-0-6)

Justice Study

ศึกษาการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ ทหาร อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ โดยเฉพาะเรื่องหลักการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหา การกระทำความผิดในสังคม

403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 3(3-0-6)

Planning and Project Management at Local Level

ศึกษาความหมายของแผน และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน รูปแบบของแผนงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนในระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ การดำเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการในระดับท้องถิ่น

404-105 แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวิธี 3(3-0-6)

Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี แนวคิด และกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ปรัชญาที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี สำนวนภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกที่ใช้ควบคู่กับแนวคิด ตลอดจนศึกษา ขบวนการสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีในประเทศต่างๆ การสร้างจิตสำนึก กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและกรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ศึกษาการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา

3. รายวิชาโท

203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6)

Principles of Marketing

ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่ ของตลาด สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และ ส่วนประสมการตลาด

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

Human Resource Management

ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การ คัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทน สวัสดิการ จูงใจ บำรุงขวัญ การประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

3(3-0-6)

Theories and Behavior in Organization

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์การ โครงสร้างและวัฒนธรรม องค์การพฤติกรรมของบุคคลในที่ทำงาน ทักษะ การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม อำนาจ ภาวะผู้นำ ความขัดแย้ง และเทคนิค การจัดการพฤติกรรมในองค์การ

205-310 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

3(3-0-6)

Conflict Management and Negotiation

ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและ กระบวนการของความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การ แก้ไขความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการสื่อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบัติ หลังการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในองค์การ

301-209 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Laws

ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของนิติกรรม สัญญา ห้าง และเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าทรัพย์สินเช่าซื้อ จำนอง จำน่า ค้ำประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้าง หุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คู่คุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการลงทุน

301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

3(3-0-6)

Law of Evidence

ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน วัตถุ และผู้ชำนาญพิเศษ ทั้งที่เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความ อาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

401-428 กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

Criminal Laws I

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ บทนิยามการใช้กฎหมาย อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะกระทำความผิด ตัวการและ ผู้สนับสนุน

401-429 กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

Criminal Laws II

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการ ปกครองความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและลหุโทษ

401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3(3-0-6)

Law of Criminal Procedure I

ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจของพนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียก และหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก คั่น ปลดปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตร พดิกศพ การฟ้องคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3

401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3(3-0-6)

Law of Criminal Procedure II

วิชาบังคับก่อน: 401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

ศึกษาถึงกระบวนการดำเนินคดีอาญา ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การบังคับตาม คำพิพากษา และค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7

4. วิชาสหกิจศึกษา

401-479 สหกิจศึกษา

9(0-40-9)

Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน: 100-245 การปรับตัวทางสังคม และต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึ้นไป

การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับ นักศึกษา และนักศึกษาจะต้องจัดการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเมืองการบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการเมืองปกครอง และการบริหารงานในองค์การ ฯลฯเขียนรายงานและผล การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารของแต่ละองค์การ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

401-499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2(0-40-0)

Internship

การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถรับนักศึกษา ภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล